



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 641 ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

ช่วงวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- คลัง คาดเศรษฐกิจไทยปี 68 โต 3% แรงแหนบบริโภคเอกชน-ส่งออก-ท่องเที่ยว-ลงทุนโตต่อเนื่อง
- เศรษฐกิจภูมิภาค ก.ย. เติบโตดี ขับเคลื่อนจากแรงจูงใจใช้จ่าย-ท่องเที่ยว
- ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานเศรษฐกิจไทยก.ย. ชะลอตัว ตามการส่งออก-บริโภคเอกชน แต่รายได้ท่องเที่ยวเพิ่ม
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.90 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) **แถลงผลการประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 68 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นจากปีนี้ มาอยู่ที่ 3.0% (ช่วง 2.5 – 3.5%) จากปัจจัยบวก 4 ด้านหลัก คือ 1.การบริโภคภาคเอกชน 2.การส่งออกสินค้า 3. การท่องเที่ยว และ 4.การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน** โดยคาดว่าจะการบริโภคภาคเอกชน จะขยายตัวต่อเนื่องที่ 2.9% ขณะที่การส่งออกสินค้า มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตามอุปสงค์ในตลาดโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยคาดว่าจะการส่งออกสินค้าจะขยายตัว 3.1% ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 68 คาดว่าจะมีจำนวน 39 ล้านคน รวมถึงมีแรงสนับสนุนสำคัญจากงบประมาณปี 68 ที่พร้อมเร่งเบิกจ่าย

ส่วนภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนก.ย. 67 มีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการยังขยายตัวในหลายภูมิภาค เช่น ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนรถยนต์ ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เชิงพาณิชย์ ยังชะลอตัวในทุกภูมิภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า **ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ก.ย. 67 ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ตามการส่งออกสินค้าและการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว อย่างไรก็ดี รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น** และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว ทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในทุกหมวด โดยหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นจากผลของฐานต่ำในปีก่อน ที่มีมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ หมวดอาหารสดเพิ่มขึ้นตามราคาผัก ด้านดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุลลดลงตามดุลบริการ รายได้ และเงินโอน ที่ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากทั้งรายรับภาคท่องเที่ยว รวมถึงการส่งกลับกำไรและเงินปันผลของธุรกิจ ขณะที่ดุลการค้าเกินดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อน สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยระยะต่อไป ธปท.มองว่า ยังมีแรงส่งจากภาคท่องเที่ยวและบริการ ขณะที่การส่งออกสินค้า และการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังทยอยฟื้นตัว แต่มีบางอุตสาหกรรมที่จะยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง และสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รายรับธุรกิจ และรายได้ครัวเรือนในบางกลุ่มยังเปราะบาง

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.90 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 67 ที่ผ่านมาที่อยู่ระดับ 33.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยในรอบสัปดาห์นี้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดโลก ตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกที่ร่วงลงมา ซึ่งเงินบาททยอยอ่อนค่าลงในลักษณะ Sideways Up ตามการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ ที่มาพร้อมกับการย่อตัวลงบ้างของราคาทองคำ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นในตลาดทยอยเข้าซื้อทองคำในจังหวะย่อตัวลงบ้าง ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงเดินหน้าขายสินทรัพย์ไทย โดยเฉพาะหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง แต่เงินบาทก็ยังพอได้แรงหนุนอยู่บ้าง トラบไคที่ราคาทองคำยังมีจังหวะปรับตัวสูงขึ้น



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** GDP ไตรมาส 3/67 ขยายตัว 2.8%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 108.7, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไปเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 2.1%, ดัชนี PMI เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 48.5
- **สหภาพยุโรป :** GDP ในไตรมาสที่ 3/67 เพิ่มขึ้น 0.9%, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นเป็น -12.5, ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ลดลงสู่ -13.0, อัตราว่างงานเดือนก.ย. ทรงตัวอยู่ที่ 11.5%
- **ประเทศจีน :** ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.1, ดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.2
- **ประเทศญี่ปุ่น :** อัตราว่างงานเดือน ก.ย. ลดลงเป็น 2.4%, คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25%, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. ลดลงเหลือ 36.2, ยอดขายปลีกเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.5%, ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. ลดลงเป็น 49.2
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.07%** เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: GDP Q3/67 ขยายตัว 2.8%, Conference Board เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 108.7 จากระดับ 99.2 ในเดือน ก.ย., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไปเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 2.1%, เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 48.5 จาก 47.3 ในเดือน ก.ย.

สหภาพยุโรป : GDP Q3/67 เพิ่มขึ้น 0.9% ทั้งในเขตยูโรและสหภาพยุโรป, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นเป็น -12.5 จาก -12.9 ในเดือน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ลดลงสู่ -13.0 จากระดับ -11.0 ในเดือน ก.ย., อัตราว่างงานเดือน ก.ย. ทรงตัวอยู่ที่ 11.5% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.

ประเทศจีน : ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.1 จาก 49.8 ในเดือน ก.ย., ดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.2 จาก 50.0 ในเดือน ก.ย.

ประเทศญี่ปุ่น : รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าอัตราว่างงานเดือน ก.ย. ลดลงเป็น 2.4% จาก 2.5% ในเดือนส.ค., ธนาคารกลางมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25%, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. ลดลงเหลือ 36.2 จาก 36.9 ในเดือน ก.ย., กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ายอดขายปลีกเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายปี, Jibun Bank เปิดเผยว่าคุณดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค. ลดลงเป็น 49.2 จาก 49.7 ในเดือน ก.ย.

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.07% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 67 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ระดับ 69.49 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.29 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 3.07% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวร่วงลงจากรายงานอิสราเอลหลีกเลี่ยงการโจมตีแหล่งน้ำมันในอิหร่านซึ่งทำให้อุปทานพลังงานไม่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งในช่วงปลายสัปดาห์ราคาค่อยๆ ปรับขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่ากลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) อาจเลื่อนการเพิ่มการผลิตน้ำมันที่วางแผนไว้ในเดือนธ.ค.ออกไปหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้น เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันที่ซบเซาและอุปทานที่เพิ่มขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4 - 8 พฤศจิกายน 2567)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค. จาก S&P Global, ดัชนีภาคบริการเดือน ต.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM)
- **สหภาพยุโรป :** ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค. จาก HCOB, ยอดค้าปลีกเดือนก.ย.
- **ประเทศจีน :** ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ต.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น :** ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค. จาก Jibun Bank